

**รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 50**  
**ประจำเดือนมิถุนายน 2561**

ในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
1 มิถุนายน 2561	การประชุมกลุ่มย่อยร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (LD) ได้หารือเพื่อจัดกลุ่มข้อเสนอแนะในการแก้ไข LD จากการทดสอบภาคสนาม และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็น <a href="#">อ่านต่อ</a>
8 มิถุนายน 2561	เอกสารร่าง TLAS เอกสารแนวการตรวจพิสูจน์ไม้บนที่ดินเอกชน เอกสารการควบคุมการนำเข้าไม้ และเอกสารถาม-ตอบ VPA Legal Text ได้ส่งให้อียู
18 มิถุนายน 2561	การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 4/2561 มีวัตถุประสงค์หลักคือการเตรียมความพร้อมให้กับฝ่ายไทยในการประชุมทางเทคนิคกับสถาบันป่าไม้ยุโรป <a href="#">อ่านต่อ</a>
19 - 20 มิถุนายน 2561	การประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะทำงาน Ad-Hoc กับสถาบันป่าไม้ยุโรป เพื่อเตรียมข้อมูลและเอกสารทางเทคนิคสำหรับการเจรจาในเดือนกรกฎาคมนี้ <a href="#">อ่านต่อ</a>
28 มิถุนายน 2561	การประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับเทคนิคให้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอียูสำหรับการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมฯ ครั้งที่ 4 (JEM4) และการเจรจา ครั้งที่ 2 (NEG2) <a href="#">อ่านต่อ</a>

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 50  
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
รายนโยบายความถูกต้องของไม้	สถาบันป่าไม้ยุโรปได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อเอกสารแต่ละเรื่อง ซึ่งคณะทำงานกลุ่มย่อยแต่ละเรื่องจะหารือร่วมกันและปรับแก้ตามเห็นสมควร ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ จะส่งให้อียูภายในวันที่ 9 กรกฎาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม JEM4 และ NEG2
TLAS	
การควบคุมการนำเคลื่อนที่ของไม้	
ไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน	
Import Control	
การควบคุมการนำเข้าไม้	